

Sinh viên khóa 9 ngành Kỹ thuật điện thực tập thực tế tại Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật điện Trường Đại học Hải Dương, sáng nay 18 tháng 9 năm 2023, sinh viên khóa 9 ngành Kỹ thuật điện - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ bắt đầu kỳ thực tập nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Nhựa An Phát xanh.

Với mục tiêu của kỳ thực tập nghề nghiệp là giúp sinh viên được tiếp cận với công việc ngay từ khi còn ngồi trên ghế Nhà trường, được trải nghiệm trong môi trường mới, cơ hội việc làm, bổ sung các kỹ năng mềm khi làm việc trong một tập thể với các quy định về văn hóa, đạo đức và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Đặc biệt thông qua kỳ thực tập giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách giữa thực tế và lý thuyết, chủ động, tự tin và trưởng thành hơn.

Trong buổi làm việc, về phía Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Trường Đại học Hải Dương có cô Nguyễn Thị Toan - Phó Trưởng khoa phụ trách, cô Lê Thị Thương - giảng viên, quản lý sinh viên trong thời gian thực tập tại Công ty và một số thầy cô thuộc Khoa. Thay mặt Nhà trường, sau khi trao đổi về nội dung thực tập và kỳ vọng đạt được kết quả sau thời gian thực tập tại Công ty, Cô Nguyễn Thị Toan gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo Công ty, các anh chị phòng kỹ thuật và phòng nhân sự đã tạo điều kiện, hỗ trợ Nhà trường, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ trong việc đào tạo sinh viên ngành Kỹ thuật điện tại Công ty. Trong thời gian tới, Khoa và Nhà trường rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ từ phía Công ty và đồng thời cũng hy vọng trong số các em tham gia thực tập này sẽ có nhiều em được Công ty tiếp nhận vào làm việc và cống hiến cho Công ty sau khi các em tốt nghiệp.



Cô Nguyễn Thị Toan - Phụ trách Khoa Kỹ thuật và Công nghệ phát biểu tại buổi làm việc

Cũng trong buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, anh Nguyễn Văn Khoản - Giám đốc kỹ thuật đã trao đổi, chia sẻ về nội dung thực tập, cách thức triển khai hoạt động đào tạo trong thời gian 06 tuần (từ ngày 18/9/2023 đến hết ngày 27/10/2023)... và cam kết sẽ giúp Nhà trường trong việc đào tạo, bổ sung các kiến thức, kỹ năng thực tế cho sinh viên, giúp sinh viên có thể đáp ứng được ngay công việc sau khi tốt nghiệp. Và cũng chia sẻ, trong thời gian tới Công ty sẽ mở rộng nhà xưởng sản xuất nên cần

khá nhiều đội ngũ nhân viên kỹ thuật, hy vọng trong số các sinh viên đã thực tập này nếu có nguyện vọng làm việc tại công ty sẽ được ưu tiên hơn khi tham gia tuyển dụng.



Đại diện Ban lãnh đạo anh Nguyễn Văn Khoản phát biểu tại buổi làm việc

Kết thúc buổi làm việc, Ban lãnh đạo Công ty bày tỏ mong muốn đối với các em sau khi tốt nghiệp nếu yêu thích công việc có thể tham gia ứng tuyển vào Công ty, phía Công ty sẵn sàng chào đón các em.

Dưới đây là một số hình ảnh thầy, cô và sinh viên thăm quan thực tế tại nhà máy 6 của Công ty:







Lãnh đạo Công ty, thầy cô và sinh viên K9.KTD chụp ảnh lưu niệm

***Bài viết: Nguyễn Thị Toan
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ***